



กลยุทธ์การตลาด
ธัญวิษณ์ ไชยตระกูลชัย

ในที่สุด รายการเรียลิตีโชว์ชื่อดังของโลก ก็มาถึงเมืองไทย
"ได้เข้าไปเจาะจาดังกล่าวเพื่อซื้อลิขสิทธิ์เป็นเวลา 2 ปี"

วรรณภา ภัคดีบุตร รองประธานกรรมการบริหารด้านการ
ตลาดผลิตภัณฑ์ความงาม บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรตติ้ง จำกัด
เปิดเผยถึงการซื้อลิขสิทธิ์รายการ ก็อต ทาเลนต์

ซึ่งเป็นรายการที่คนทั่วโลกรู้จักเป็นอย่างดี จากการแสดงความ
สามารถและแจ้งเกิดของ "ซูซาน บอยล์" ในปี 2009



Thailand's Got Talent จะสำเร็จหรือไม่ ต้องถามใจประชาชน



"บริษัทได้เตรียมใช้งบลงทุน 200 ล้านบาทในการซื้อลิขสิทธิ์รายการบันเทิงประกวดความสามารถอันดับ 1 ของโลก ก๊อต ทาเลนต์ (Got Talent) จากบริษัท พรีเมเนทเทิล มีเดีย จำกัด ประเทศอังกฤษ และว่าจ้างบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตรายการ โดยใช้ชื่อว่า Thailand's Got Talent "พรสวรรค์ บันดาลชีวิต" ออกอากาศทางฟรีทีวี ในประเทศไทยช่วงต้นปี 2554"

ประเทศไทยเป็นลำดับที่ 43 ของโลก และที่ 5 ของเอเชีย ในการซื้อลิขสิทธิ์รายการนี้เพื่อผลิตในประเทศ

และถือเป็นครั้งแรกของยูนิลีเวอร์ทั่วโลก ที่มีรายการซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม, ร่วมผลิตรายการ และเป็นเจ้าของรายการเอง ด้วยรูปแบบ Advertiser Funded Program

ข้อดีของรายการแบบนี้ คือสามารถร่วมกำหนดคอนเซ็ปต์และการสื่อสารแบรนด์สินค้ายูนิลีเวอร์ในรายการได้จากเดิมที่จะเป็นเพียงสปอนเซอร์ซื้อเวลาโฆษณา

สำหรับรายการ ไทยแลนด์ ก๊อต ทาเลนต์ ยูนิลีเวอร์วางแผนจะสื่อสารผ่าน 2 แบรินด์หลัก คือ ซันซิล และเรโซนา เนื่องจากทั้ง 2 แบรินด์มีบุคลิกสนับสนุนรูปแบบรายการ โดยซันซิลทำหน้าที่พลิกโฉมผู้สมัครให้ดูดีจากเดิม ส่วนเรโซนา จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้สมัครก่อนการแสดง

"งบประมาณจำนวน 200 ล้านบาทสำหรับการลงทุนรายการไทยแลนด์ ก๊อต ทาเลนต์ ครอบคลุมค่าลิขสิทธิ์รายการ การผลิตรายการ การสื่อสารผ่านสื่อและกิจกรรมของทั้งซันซิลและเรโซนา เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่การเปิดรับสมัครทั่วประเทศจนถึงการแสดงโชว์ความสามารถเพื่อคัดเลือกผู้ชนะ ในปี 2554" เขากล่าว

"รายการ ก๊อต ทาเลนต์ ที่ออกอากาศทั่วโลกได้รับความนิยมอันดับหนึ่ง เชื่อว่าในประเทศไทยจะมีเรตติ้งสูงเช่นเดียวกัน คาดว่า จะมีผู้ชมไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน ส่งผลต่อการรับรู้แบรนด์ทั้งซันซิลและเรโซนา ในอัตราสูง"

งานนี้ เวิร์คพอยท์ รับหน้าที่เป็นผู้ผลิต

ปัญญา นรินทรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิร์คพอยท์

เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทจะทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการ ไทยแลนด์ ก๊อต ทาเลนต์ เปิดโอกาสให้คนไทยทุกเพศ ทุกวัย ได้แสดงความสามารถทุกรูปแบบ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 2 หมื่นคนทั่วประเทศ

รูปแบบจะเป็นฟอร์แมตเดียวกับรายการ ก๊อต ทาเลนต์ ทั่วโลก โดยเจ้าของลิขสิทธิ์จะร่วมดูแลการผลิตในประเทศไทยเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ

รายการจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ รอบคัดเลือก, รอบอดิชั่น, รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ โดยในเดือน พ.ย.-ธ.ค.2553 จะเริ่มเปิดรับสมัครทั่วประเทศ เดือน ม.ค-ก.พ.2554 รอบรองชนะเลิศ เพื่อคัดเลือก 12 คน/ทีมสุดท้าย เข้ามาชิงชนะเลิศ

รอบสุดท้ายจะแพร่ภาพทางฟรีทีวี โดยกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับสถานีทีวีว่าจะเป็นช่องใด

โดยจะใช้เวลาแข่งขัน 13 สัปดาห์ ผู้ชนะเลิศเพียงคนเดียว จะมาจากการโหวตของผู้ชมที่บ้าน

รายการดังกล่าวยังมีพันธมิตร โซนี่ มิวสิค รับผิดชอบและสนับสนุนเพลงทั้งหมดที่จะใช้ในการแสดง และผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับสิทธิ์เซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดของโซนี่ มิวสิค อีกด้วย

"ในปีหน้าจะเป็นปีที่ยูนิลีเวอร์ ไทย ก้าวสู่ปีที่ 80 จึงต้องการจัดกิจกรรมสร้างโอกาส และสนับสนุนให้คนไทยที่มีความสามารถได้ร่วมแข่งขันในรายการ ไทยแลนด์ ก๊อต ทาเลนต์ ซึ่งเงินรางวัล 10 ล้านบาท เพื่อสร้างโอกาสในการเปลี่ยนชีวิตของคนไทย" วรณิภา กล่าวเสริม

"หากรายการออกอากาศแล้วประสบความสำเร็จ มีแผนผลิตรายการต่อเนื่องในทุกปีด้วย"

รายการนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ในแง่ใด

และความเคลื่อนไหวดังกล่าว สะท้อนถึงอะไรในการสื่อสารการตลาด

